



คนพันธุ์ R Startup

ความนำ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาพันธ์ SMEs ไทย กลุ่มอีสานล่าง 2 และหน่วยงานภาคี ภาคีรัฐ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเรือนได้มีการประชุมหารือ และได้นำเสนอคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในคราวที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุม ครม. สัจจร เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 โดยนำเสนอชื่อโครงการ E-San Start Up ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคนพันธุ์ R Startup เพื่อผลักดัน SMEs ให้เกิดอาชีพใหม่ ที่แข็งแกร่ง เติบโต โดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ รวบรวมทายาทผู้ประกอบการ ผู้จบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ผู้เปลี่ยนสายงาน หรือผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาคการค้าและบริการ ให้มีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 ให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จุดเด่นของโครงการ คือ สร้างผู้ประกอบการ Start Up ที่ประกอบการระยะเวลา 0- 3 ปี หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาคการค้าและบริการ ให้แนวคิดเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มีการจ้างงานที่เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมีการขยายตลาดทั้งในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นหน่วยงานศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การฝึกอบรม การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำกิจกรรม Pitching นำเสนอแผนธุรกิจโดยมี Big Brother และสถาบันการเรือนเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด K Bank SMEs Bank ธนาคารออมสิน เป็นต้น ร่วมพิจารณาจากนั้นเป็นการจัดทำกิจกรรม Coaching/Incubate จัดหาพี่เลี้ยง coaching ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาที่มีหน่วยบ่มเพาะเพื่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย Start Up และนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก Big Brother และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเรือน เพื่อลงทุนหรือขยายกิจการ และการได้รับการสนับสนุนการบริการ ศูนย์ ITC หรือโรงงานต้นแบบของสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงบริการระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ITC

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

